

Source :

ข่าวหุ้น

59100062

Date :

- 1 ส.ค. 2559

Page :

๗

No :

## KTIS เล็งจับมือพันธมิตร ลุยต่อยอดธุรกิจพลังงาน มูลค่าโครงการ 2 หมื่นล้านบาท

KTIS เผยเตรียมตั้ง ต้นราคาน้ำตาลทรายเพิ่ม  
สิ้นปีนี้ 59 โตกว่าปีก่อน ระบุโรงไฟฟ้าชีวมวล  
เตรียมขายไฟในไตรมาส 2/59 วางแผน  
จับมือพันธมิตรหวังต่อยอดธุรกิจพลังงาน  
มูลค่าโครงการระดับ 2-3 หมื่นล้านบาท

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย  
อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอปเปอร์เชน จำกัด  
(มหาชน) หรือ KTIS เปิดเผยว่า ผล  
ประกอบการในปี 2559 จะเติบโตกว่า  
ปี 2558 เนื่องจากราคาร้านน้ำตาลทรายในตลาด  
โลกมีทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากที่  
ปริมาณสต็อกน้ำตาลทรายในตลาดโลกมี  
แนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากประเทศผู้ผลิต  
มีจำนวนการผลิตน้ำตาลทรายที่ลดลงเพราะ  
ต้องเผชิญกับภัยแล้ง

โดยแนวโน้มอุตสาหกรรมน้ำตาลใน  
ตลาดโลกมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในปี  
2559 อย่างชัดเจน ซึ่งประเมินว่าจะมีความ  
ต้องการเพิ่มมากขึ้นประมาณ 3-10 ล้าน  
ตันต่อปี โดยตลอดในช่วง 5 ปีก่อนหน้า  
นี้ ปริมาณน้ำตาลทรายในตลาดโลกถือว่าสั้น  
ตลาด และมากกว่าความต้องการอย่างมาก

ทั้งนี้จากความต้องการน้ำตาลทรายใน  
ตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจึงผลักดันให้ราคา  
น้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับเพิ่มสูงขึ้น โดย  
ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 14.2 เซนต์ต่อปอนด์  
ขณะเดียวกันปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นนั้น  
กลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลเช่น  
ประเทศไทย และอินเดีย ได้รับผลกระทบ  
จึงทำให้ปริมาณผลผลิตอ้อย และคุณภาพ  
อ้อยจะลดลง ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ผลิต  
น้ำตาลทรายบริเวณกลุ่มอเมริกาใต้ได้รับ  
ผลกระทบจากการที่ฝนตกหนักมากเกินไป  
จึงส่งผลให้การผลิदनตาลลดลง

ส่วนกรณีการร่วมลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
กับพลังงาน ซึ่งจะต้องรอความชัดเจนจาก  
ภาครัฐ และความพร้อมของพันธมิตร ซึ่ง  
ประเมินมูลค่าขนาดโครงการจะอยู่ที่ 20,000-  
30,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะเป็นผู้บอ  
วัตถุประสงค์ให้กับพันธมิตร ซึ่งจะมีความชัดเจน  
ได้ภายในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมี  
ความต้องการที่จะถือหุ้นในสัดส่วน 50%

ด้านนายบุญบุญ ศิริวิริยะกุล ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและ  
ผลิตภัณฑ์ กลุ่ม KTIS เปิดเผยว่า โครงการ  
โรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ระหว่างเตรียมเปิดเดิน  
เครื่องขายไฟฟ้าเข้าระบบอีก 2 โรงใน  
ปี 2559 จากที่ผ่านมาประสบปัญหาล่าช้าใน  
การก่อสร้างสาเหตุจากผู้รับเหมาไม่สามารถ  
ดำเนินการได้ตามสัญญารับเหมา

อย่างไรก็ตาม ทาง KTIS ได้เข้าไปแก้  
ปัญหาร่วมกับผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด โดยจะ  
สามารถทำการผลิตและขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ  
ของการไฟฟ้าได้ 1 โรง ภายในไตรมาส 2/59  
นี้ คือโรงไฟฟ้าไทยเอกลักษณะที่จังหวัด  
อุตรดิตถ์ ส่วนโรงไฟฟ้ารวมผล ที่จังหวัด  
นครสวรรค์ ได้พยายามเร่งให้แล้วเสร็จก่อน  
การเปิดหีบอ้อยในปลายปี 2559 ■